



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 5 สิงหาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. 'จีดีพีเกษตร'โตสวนกระแส สภาพอากาศ-ดีมานด์ตลาดหนุน	กรุงเทพธุรกิจ
2. สศก. เผย GDP ภาคการเกษตร ยังคงเติบโต ไตรมาส 2 เพิ่ม 1.2% คาด...	siamrath.co.th
3. สศก. คาดจีดีพีเกษตรปี'64 โต 1.7-2.7% - สาขาปศุสัตว์-พืชผลผลิต ราคา...	khaosod.co.th
4. สศก. เผย GDP เกษตร Q2 โต 1.2% คาด เป้าทั้งปี ยังคงขยายที่...	technologychaoban.com
5. 'เฉลิมชัย'ดันโครงการ'เกษตรกร Happy'เร่งขายผลไม้ไทยดึงไปรษณีย์ช่วยส่ง	แนวหน้า
6. กระจายผลไม้ภาคใต้	แนวหน้า
7. 'กยท.'เร่งคุมปริมาณยาง ห่วงซัพพลายล้นราคาร่วง	กรุงเทพธุรกิจ
8. คอแลมน์: ข้าวสั้น: แปลงใหญ่ซื้อปาล์มหมื่นตัน	ประชาชาติธุรกิจ
9. ก.เกษตรฯเร่งป้อนพันธุ์ข้าวสู้ต่างชาติแก้จุดอ่อนไทย	ประชาชาติธุรกิจ
10. เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
11. ฝนหลวงฯเติมน้ำในเขื่อนช่วยเกษตรกร	เดลินิวส์ (กรอบบ่าย)
12. ธ.ก.ส.พักชำระหนี้เงินต้นดอกเบี้ยเกษตรกร	เดลินิวส์

\*\*\*\*\*



จัดพีเกษตร  
โตสวนกระแส  
> 5

# 'จัดพีเกษตร' โตสวนกระแส สภาพอากาศ-ดีมานด์ตลาดหนุน

● **ยุพิน พงษ์ก้อง**  
กรุงเทพธุรกิจ

ท่ามกลางสถานการณ์โควิด-19 ที่ไม่เพียงสุขภาพและอนามัยที่กำลังอยู่ในภาวะเสี่ยงทั้งจากการติดเชื้อหรือสูญเสียชีวิตแล้ว ภาคเศรษฐกิจโดยรวมก็อยู่ในอาการโคม่าไม่แพ้กัน แต่พบว่าเศรษฐกิจในภาคการเกษตรเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม

**ฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)**

เปิดเผยว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร(จัดพีเกษตร)ในไตรมาส 2 ปี 2564 (เม.ย.-มิ.ย.) ขยายตัว 1.2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าเกษตรในบางพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมการผลิตของโรงงานแปรรูปบางแห่งต้องหยุดชะงักลง ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรบางชนิดชะลอตัวลงไปด้วย

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2564 สศก. คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วง 1.7-2.7 % เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยทุกสาขาการผลิตมีแนวโน้มขยายตัว

“ฤดูกาลเพาะปลูกที่จะเริ่มขึ้นในครึ่งปีหลัง คาดว่าผลผลิตจะออกมาดีเพราะน้ำดี และมีความชื้น แต่ในภาพรวมยังมี ปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง คือการแพร่ระบาดของโควิด-19 ความแปรปรวนของสภาพอากาศ แนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และความผันผวนของค่าเงินบาท อาจส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้า ต้นทุนการผลิต และการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์”

**ทัศน์ีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.**



กล่าว ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ที่ขยายตัวได้ในไตรมาส 2 เป็นผลจากการขยายตัวของทุกสาขา ยกเว้นสาขาประมงที่หดตัว โดยสาขาพืช ขยายตัว 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 พืชสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มีมากขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 และราคาข้าวเปลือกที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกรมีการขยายเนื้อที่เพาะปลูก

**มันสำปะหลัง** ช่วงที่ผ่านมาราคาอยู่ในเกณฑ์ดี และปลูกทดแทนอ้อยโรงงานที่ราคามีแนวโน้มลดลง **ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** เกษตรกรมีการดูแลเอาใจใส่แปลงปลูกและเฝ้าระวังโรคมากขึ้น **สับปะรดโรงงาน** ขยายพื้นที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่ปล่อยว่างในช่วงที่ผ่านมา **ยางพารา** ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปริมาณ

น้ำฝนที่เพียงพอ ทำให้ต้นยางสมบูรณ์ ประกอบกับต้นยางพาราที่กรีตได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง รวมทั้งภาครัฐได้ดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคา ยาง ปาล์ม น้ำมัน ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกในปี 2561 ทดแทนพืชชนิดอื่นโดยปาล์มน้ำมันที่ปลูกเริ่มให้ผลผลิตในช่วงปี 2564 ประกอบกับ ในแหล่งผลิตสำคัญมีสภาพอากาศเอื้ออำนวยมากขึ้นผลผลิตปาล์มน้ำมันจึงเพิ่มขึ้น

**ทุเรียน** ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรมีการบำรุงและดูแลรักษาเป็นอย่างดี ประกอบกับพื้นที่ปลูกใหม่ในปี 2559 ในจันทบุรี ระยะงอกและตราด ซึ่งปลูกทดแทนยางพารา และผลไม้อื่นๆ เช่น เงาะ มังคุด และลองกองเริ่มให้ผลผลิตในปี 2564 เป็นปีแรก

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 2.3% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นผลจากการเพิ่มปริมาณการผลิตตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวด และการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าปศุสัตว์หลักคือ **ไก่เนื้อ** ความต้องการของตลาดส่งออกสำคัญ **สุกร** การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในระดับสูงสุด ส่งผลให้อัตรารอดของสุกรเพิ่มสูงขึ้น ประกอบกับมีปัจจัยด้านราคาที่สูงใจให้เกษตรกรขยายการผลิต

**ไข่ไก่** มาตรการรักษาสมดุลของผลผลิตไข่ไก่ในระบบ และ **น้ำนมดิบ** มีการนำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ตลอดจนภาครัฐได้มีการควบคุมและเฝ้าระวังโรคระบาด

สาขาประมง หดตัว 3.6% สภาพอากาศที่แปรปรวน จำนวนวันที่ชาวประมงนำเรือออกไปจับสัตว์น้ำจึงลดลง ส่วนปริมาณ **กุ้งทะเล** ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เกษตรกรจึงปรับลดพื้นที่การเลี้ยง และบางพื้นที่มีการระบาดของโรคช้ำขาวและโรคตัวแดงดวงขาว ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง

สาขาบริการทางการเกษตรขยายตัว 2.5% เป็นผลจากเกษตรกรมีการขยายพื้นที่เพาะปลูกพืชและมีพื้นที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น เช่น ข้าว และมันสำปะหลัง

สาขาป่าไม้ ขยายตัว 2% ผลผลิต **ไม้ยางพารา** ขยายตัวตามพื้นที่การตัดโค่นสวนยางพาราเก่า, **ไม้ยูคาลิปตัส** ความต้องการตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น จีน และญี่ปุ่น

## สศก. เผย GDP ภาคการเกษตร ยังคงเติบโต ไตรมาส 2 เพิ่ม 1.2% คาด เป้าทั้งปี ยังคงขยายที่ 1.7 – 2.7%



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน - มิถุนายน 64) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 1.2 โดยปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2563 ที่หดตัวถึงร้อยละ 3.1 เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัด หลายพื้นที่ของประเทศไทยประสบภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร ขณะที่สถานการณ์ในปี 2564 มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และช่วงต้นปี 2564 ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญและในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มขึ้น เกษตรกรจึงสามารถทำการเพาะปลูกได้ รวมทั้งสภาพอากาศโดยทั่วไปที่เอื้ออำนวย ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้สถานการณ์การผลิตพืชและปศุสัตว์ดีกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น จึงใจให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิต นอกจากนี้ นโยบายและมาตรการของภาครัฐ อาทิ การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร การพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การประกันรายได้สินค้าเกษตรที่สำคัญ และการพักชำระหนี้ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าเกษตรในบางพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมการผลิตของโรงงานแปรรูปบางแห่งต้องหยุดชะงักลง ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรบางชนิดชะลอลงไปด้วย

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2564 สศก. คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยทุกสาขาการผลิตมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากปริมาณฝนที่มีมากขึ้นในช่วงต้นปี และคาดว่าจะมีปริมาณฝนตกในระดับปกติในช่วงครึ่งหลังของปี ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติมีมากขึ้น เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐในด้านการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีในการผลิต และการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ความแปรปรวนของสภาพอากาศ แนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และความผันผวนของค่าเงินบาท อาจส่งผลกระทบต่อ การกระจายสินค้า ต้นทุนการผลิต และการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์





ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวในรายละเอียดแต่ละสาขาว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตร ที่ขยายตัวได้ในไตรมาส 2 เป็นผลจากการขยายตัวของทุกสาขา ยกเว้นสาขาประมงที่หดตัว โดย สาขาพืช ขยายตัว ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 2.3 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัวร้อยละ 2.5 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 สาขาป่าไม้ ขยายตัวร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เช่นกัน ส่วนสาขาประมง เป็นสาขาที่หดตัวร้อยละ 3.6 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นผลมาจากผลผลิตประมงทะเลในส่วนของปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน จำนวนวันที่ชาวประมงนำเรือออกไปจับสัตว์น้ำจึงลดลง ส่วนปริมาณกุ้งทะเล ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เกษตรกรจึงปรับลดพื้นที่การเลี้ยงลดจำนวนลูกพันธุ์ และชะลอการลงลูกกุ้ง

อัตราการเติบโตของภาคเกษตร

หน่วย: ร้อยละ

สาขา	ไตรมาส 2/2564 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2564)
ภาคเกษตร	1.2
พืช	2.0
ปศุสัตว์	2.3
ประมง	-3.6
บริการทางการเกษตร	2.5
ป่าไม้	2.0

ที่มา: กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรเพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง และปรับสู่รูปแบบการเกษตรวิถีใหม่เพื่อความมั่นคงในภาคการเกษตร อาทิ 1) นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” 2) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบโลจิสติกส์พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ในการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่างๆ 3) เกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำสูง พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) โดยเชื่อมโยงการทำงานกับ สพก. เพื่อยกระดับสู่การทำเกษตรสมัยใหม่และเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Agriculture) 4) การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินตรงตามศักยภาพของที่ดิน 5) สินค้าเกษตรคุณภาพและมูลค่าสูง ยกกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ 6) การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 7) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันเกษตรกร



## สศก. คาดจีดีพีเกษตรปี'64 โต 1.7-2.7% - สาขาปศุสัตว์-พืชผลผลิต ราคาเพิ่มตามความต้องการ

เศรษฐกิจ



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยว่า ไตรมาส 2 ปี 2564 เศรษฐกิจการเกษตร (จีดีพีเกษตร) ขยายตัว 1.2% เนื่องจากสภาพอากาศเอื้ออำนวย มีฝนเพิ่มขึ้นช่วงครึ่งหลังปี 2563 และต้นปี 2564 ทำให้การผลิตพืชและปศุสัตว์ดีกว่าปี 2563 ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น จึงใจให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิต ปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2563 ถือว่าเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวปรับตัวดีขึ้นจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่หดตัวถึง 3.1% จากปัญหาฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการทำเกษตร

แนวโน้มจีดีพีภาคเกษตรปี 2564 จะขยายตัวอยู่ในช่วง 1.7-2.7% เมื่อเทียบกับปี 2563 ทุกสาขาการผลิตมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากปริมาณฝนที่มีมากขึ้น ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติมีมากขึ้น เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐในด้านการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีในการผลิต และการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน

อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ความแปรปรวนของสภาพอากาศ แนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และความผันผวนของค่าเงินบาท อาจส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้า ต้นทุนการผลิต และการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าเกษตรในบางพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมการผลิตของโรงงานแปรรูปบางแห่งต้องหยุดชะงักลง ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรบางชนิดชะลอตัวลงไปด้วย



ทั้งนี้ ภาครัฐยังมีมาตรการช่วยเหลือภาคเกษตร อาทิ การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร การพัฒนาช่องทางทางการตลาดทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การประกันรายได้ และการพักชำระหนี้ เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง

ด้านน.ส.ทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก. กล่าวว่า ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรขยายตัวได้ในไตรมาส 2 เทียบช่วงเดียวกันของปีก่อน เป็นผลจากการขยายตัวของทุกสาขา ยกเว้นสาขาประมงที่หดตัว โดย สาขาพืชขยายตัว 2% พืชสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง ผลผลิตเพิ่มขึ้นเนื่องจากฝนมาก และราคาข้าวเปลือกที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกรมีการขยายเนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง ช่วงที่ผ่านมาราคาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงขยายเนื้อที่ปลูกทดแทนอ้อยโรงงานที่ราคา มีแนวโน้มลดลง

ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น จึงใจให้เกษตรกรมีการดูแลเอาใจใส่แปลงปลูกและเฝ้าระวังโรคมากขึ้น ประกอบกับมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น สับปะรดโรงงาน ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรบำรุงรักษาต้นสับปะรดดีและขยายพื้นที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่ปล่อยว่างในช่วงที่ผ่านมา ยางพารา ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ รวมทั้งภาครัฐได้ดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง ปาล์มน้ำมัน ผลผลิตเพิ่มขึ้น และ ทูเรียน ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี ผลไม้อื่นๆ เช่น เงาะ มังคุด และลองกอง เริ่มให้ผลผลิตในปี 2564 เป็นปีแรก

สาขาปศุสัตว์ ขยายตัว 2.3% จากความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ และไทย การบริหารจัดการฟาร์มที่ดี รวมถึงเพิ่มความเข้มข้นของระบบ Biosecurity ของฟาร์ม เพื่อป้องกันโรคคอหิวด์แอฟริกาในสุกร (ASF) ในระดับสูงสุด สาขาประมง หดตัว 3.6% ผลมาจากผลผลิตประมงทะเลในส่วนของปริมาณสัตว์น้ำที่นำขึ้นท่าเทียบเรือในภาคใต้ลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ทำให้ผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง ผลผลิตประมงน้ำจืด เช่น ปลานิล และปลาดุก มีทิศทางเพิ่มขึ้น

สาขาบริการทางการเกษตร ขยายตัว 2.5% กิจกรรมการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยวผลผลิตเพิ่มขึ้น สาขาป่าไม้ ขยายตัว 2% จากผลผลิตไม้ยางพาราขยายตัวตามพื้นที่การตัดโค่นสวนยางพาราเก่าเพื่อปลูกทดแทนด้วยยางพาราพันธุ์ดีและพืชอื่น ขณะที่ผลผลิตไม้ยูคาลิปตัส ยังเป็นที่ต้องการของตลาดทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ เช่น จีน และญี่ปุ่น เพื่อเป็นวัตถุดิบในการผลิตเยื่อกระดาษและเป็นพืชพลังงาน ด้านผลผลิตรังนกของไทยยังมีศักยภาพและคุณภาพสูงเมื่อเทียบกับรังนกของคู่แข่ง ทำให้มีความต้องการจากประเทศจีนอย่างต่อเนื่อง

# สศก. เผย GDP เกษตร Q2 โต 1.2% คาด เป้าทั้งปี ยังคงขยายที่ 1.7 – 2.7%

f Facebook    t Twitter    G+ Google+    LINE



นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) เปิดเผยถึง ภาวะเศรษฐกิจการเกษตรในไตรมาส 2 ปี 2564 (เมษายน – มิถุนายน 64) พบว่า ขยายตัวร้อยละ 1.2 โดยปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับไตรมาส 2 ของปี 2563 ที่หดตัวถึงร้อยละ 3.1 เนื่องจากปัญหาสภาพอากาศที่ร้อนจัด หลายพื้นที่ของประเทศประสบภาวะฝนทิ้งช่วงและภัยแล้ง ทำให้มีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อการผลิตทางการเกษตร ขณะที่สถานการณ์ในปี 2564 มีปริมาณน้ำฝนเพิ่มขึ้นในช่วงครึ่งหลังของปี 2563 และช่วงต้นปี 2564 ทำให้มีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำที่สำคัญและในแหล่งน้ำตามธรรมชาติเพิ่มขึ้นเกษตรกรจึงสามารถทำการเพาะปลูกได้ รวมทั้งสภาพอากาศโดยทั่วไปที่เอื้ออำนวย ไม่ประสบปัญหาภัยแล้งที่รุนแรง ทำให้สถานการณ์การผลิตพืชและปศุสัตว์ดีกว่าปีที่ผ่านมา ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกรเพิ่มปริมาณการผลิต นอกจากนี้ นโยบายและมาตรการของภาครัฐ อาทิ การส่งเสริมอาชีพเกษตรกร การพัฒนาช่องทางการตลาดทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ การประกันรายได้สินค้าเกษตรที่สำคัญ และการพักชำระหนี้ ทำให้เกษตรกรสามารถทำการผลิตได้อย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้าเกษตรในบางพื้นที่ รวมถึงกิจกรรมการผลิตของโรงงานแปรรูปบางแห่งต้องหยุดชะงักลง ทำให้ความต้องการสินค้าเกษตรบางชนิดชะลอตัวลงไปด้วย





นายอรรถานนท์ วรรณพงษ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการเกษตร (สศก.)

สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจการเกษตรในปี 2564 สศก. คาดว่าจะขยายตัวอยู่ในช่วงร้อยละ 1.7 – 2.7 เมื่อเทียบกับปี 2563 โดยทุกสาขาการผลิตมีแนวโน้มขยายตัว เนื่องจากปริมาณฝนที่มีมากขึ้นในช่วงต้นปี และคาดว่าจะมีปริมาณฝนตกในระดับปกติในช่วงครึ่งหลังของปี ส่งผลให้ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติมีมากขึ้น เพียงพอสำหรับการเพาะปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ ประกอบกับการดำเนินนโยบายและมาตรการของภาครัฐในด้านการบริหารจัดการการผลิตและการตลาดที่มีประสิทธิภาพ การใช้เทคโนโลยีในการผลิต และการยกระดับคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐาน อย่างไรก็ตาม ยังคงมีปัจจัยเสี่ยงที่ต้องติดตามอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ความแปรปรวนของสภาพอากาศ แนวโน้มราคาน้ำมันที่สูงขึ้น และความผันผวนของค่าเงินบาท อาจส่งผลกระทบต่อการกระจายสินค้า ต้นทุนการผลิต และการส่งออกสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์



นางสาวกัญญ์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.

**ด้านนางสาวทัศนีย์ เมืองแก้ว รองเลขาธิการ สศก.** กล่าวในรายละเอียดแต่ละสาขาว่า ภาวะเศรษฐกิจ การเกษตร ที่ขยายตัวได้ในไตรมาส 2 เป็นผลจากการขยายตัวของทุกสาขา ยกเว้นสาขาประมงที่หดตัว โดย สาขาพืช ขยายตัว ร้อยละ 2.0 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 พืชสำคัญที่มีผลผลิตเพิ่มขึ้น ได้แก่ ข้าวนาปรัง ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากปริมาณน้ำฝนที่มีมากขึ้นในช่วงปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 และราคาข้าวเปลือกที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดี ทำให้เกษตรกรมีการขยายเนื้อที่เพาะปลูก

**มันสำปะหลัง** ช่วงที่ผ่านมาราคาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรจึงขยายเนื้อที่ปลูกทดแทนอ้อยโรงงานที่ราคา มีแนวโน้มลดลง

**ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาที่ปรับตัวสูงขึ้น จูงใจให้เกษตรกรมีการดูแลเอาใจใส่ แปลงปลูกและเฝ้าระวังโรคมากขึ้น ประกอบกับมีปริมาณน้ำเพียงพอต่อการเจริญเติบโต ทำให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เพิ่มขึ้น

**สับปะรดโรงงาน** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรบำรุงรักษาต้น สับปะรดดีและขยายพื้นที่ปลูกสับปะรดในพื้นที่ปลูกสับปะรดที่ปล่อยว่างในช่วงที่ผ่านมา

**ยางพารา** ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปริมาณน้ำฝนที่เพียงพอ ทำให้ต้นยางสมบูรณ์ ประกอบกับต้นยางพาราที่ กรีดได้ส่วนใหญ่อยู่ในช่วงอายุที่ให้ผลผลิตสูง รวมทั้งภาครัฐได้ดำเนินโครงการรักษาเสถียรภาพราคายาง

**ปาล์มน้ำมัน** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากเกษตรกรขยายเนื้อที่ปลูกในปี 2561 ทดแทนพืชชนิด อื่น โดยปาล์มน้ำมันที่ปลูกเริ่มให้ผลผลิตในช่วงปี 2564 ประกอบกับในแหล่งผลิตสำคัญมี สภาพอากาศเอื้ออำนวยมากขึ้นผลผลิตปาล์มน้ำมันจึงเพิ่มขึ้น

และ **ทุเรียน** ผลผลิตเพิ่มขึ้น เนื่องจากราคาในปีที่ผ่านมาอยู่ในเกณฑ์ดี เกษตรกรมีการบำรุงและดูแล รักษาเป็นอย่างดี ประกอบกับพื้นที่ปลูกใหม่ในปี 2559 ในจังหวัดจันทบุรี ระยอง และตราด ซึ่งปลูก ทดแทนยางพาราและผลไม้อื่นๆ เช่น เงาะ มังคุด และลองกอง เริ่มให้ผลผลิตในปี 2564 เป็นปีแรก

**สาขาปศุสัตว์ ขยายตัวร้อยละ 2.3** เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2563 เป็นผลจากการเพิ่มปริมาณ การผลิตตามความต้องการของตลาดทั้งในและต่างประเทศ ประกอบกับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรคระบาด อย่างเข้มงวด และการจัดการฟาร์มที่ได้มาตรฐาน ทำให้สินค้าปศุสัตว์หลัก คือ **ไก่เนื้อ** ผลผลิตเพิ่มขึ้น โดยมีการขยายการผลิตรองรับความต้องการของตลาดส่งออกสำคัญ อาทิ สหราชอาณาจักร เนเธอร์แลนด์ และเกาหลีใต้





ทั้งนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีแนวทางการพัฒนาภาคเกษตรเพื่อรองรับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลง และปรับรูปแบบการเกษตรวิถีใหม่ อาทิ

1) นโยบาย “ตลาดนำการผลิต” เป็นนโยบายหลักในการเพิ่มช่องทางการตลาดให้หลากหลาย โดยร่วมมืออย่างเข้มข้นกับกระทรวงพาณิชย์ภายใต้โมเดล “เกษตร – พาณิชย์ทันสมัย”

2) การพัฒนาฐานข้อมูลและระบบโลจิสติกส์พัฒนาฐานข้อมูล Big Data ในการใช้ประโยชน์และเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อการบริหารและช่วยให้เกษตรกรมีข้อมูลที่ดีและเพียงพอต่อการตัดสินใจที่ถูกต้องและเหมาะสม

3) เกษตรอัจฉริยะและเกษตรแม่นยำสูง พัฒนาศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม (AIC) โดยเชื่อมโยงการทำงานกับ ศพก. เพื่อยกระดับสู่การทำเกษตรสมัยใหม่และเกษตรแบบแม่นยำ (Precision Agriculture)

4) การบริหารจัดการที่ดินและแหล่งน้ำ เพื่อให้เกษตรกรสามารถใช้ประโยชน์จากที่ดินตรงตามศักยภาพของที่ดิน รวมถึงบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ

5) สินค้าเกษตรคุณภาพและมูลค่าสูง ยกกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างแบรนด์ให้กับสินค้าเกษตรอัตลักษณ์ ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าจากความหลากหลายทางชีวภาพ เช่น สมุนไพร แมลงเศรษฐกิจ รวมทั้งสินค้าเกษตรเพื่อพลังงานและอุตสาหกรรมแห่งอนาคต

6) การเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมเกษตรกรยั่งยืน เพื่อเป็นภูมิคุ้มกันและสร้างความมั่นคงแก่เกษตรกร และมีการพัฒนาอาหารของไทยให้ตอบสนองต่อความต้องการสินค้าเกษตรปลอดภัย ใน 5 ร ได้แก่ โรงเรียน โรงแรม โรงพยาบาล เรือนจำ ร้านอาหาร

และ 7) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันเกษตรกร ส่งเสริมการแปรรูปสินค้าเกษตรเพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เกษตรชุมชน ส่งเสริมสถาบันเกษตรกร ผู้ประกอบการ และ Star Up เป็นหน่วยธุรกิจให้บริการทางการเกษตร (Agriculture Service Providers : ASP) เช่น เทคโนโลยีในการดูแลรักษา รถจักรกลในการเตรียมดินและการเก็บเกี่ยว สำหรับให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรแบบครบวงจร



# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 5 สิงหาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14708

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 82.63

Ad Value: 74,367

PRValue (x3): 223,101

ศิลป์: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย'ดันโครงการ'เกษตรกร Happy'เร่งขายผลไม้ไทยดึงไปรษณีย์ช่วยส่ง

## 'เฉลิมชัย'ดันโครงการ 'เกษตรกร Happy' เร่งขายผลไม้ไทย ดึงไปรษณีย์ช่วยส่ง

รมว.เกษตรฯดันจัดทำโครงการ  
"เกษตรกร Happy" ส่งเสริม  
การขายผลไม้ไทย พร้อมอุดหนุน  
ผลไม้จัดส่งให้เจ้าหน้าที่ด่านหน้า  
เพื่อเป็นกำลังใจ พร้อมดึง  
ไปรษณีย์ร่วมช่วยส่งระบาย

▶▶▶ ต่อ : ผลไม้ -หน้า 2

### ผลไม้

ขณะที่ชป.พนักท่อมกำลังแก้ไขปัญหา  
มังคุด ราคาตกล้นตลาด

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรมว.  
กลาโหม โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก  
"ประยุทธ์ จันทร์โอชา Prayut Chan-  
o-cha" ว่าในทุกวิกฤติย่อมมีโอกาส รัฐบาล  
โดยการบูรณาการกันของ 3 กระทรวง  
ได้แก่ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์และกระทรวงดิจิทัล  
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้ร่วมจัดทำ  
โครงการ "เกษตรกร Happy" เพื่อ  
ส่งเสริมการขายผลไม้ไทย ที่กำลัง  
ประสบปัญหาผลผลิตล้นตลาด ราคา  
ตกต่ำและไม่สามารถกระจายไปยังตลาด  
ต่างประเทศได้ในขณะนี้ ด้วยการซื้อขายผ่าน  
แพลตฟอร์มออนไลน์ของไปรษณีย์ไทย  
ทั้งเฟซบุ๊ก Thailandpostmart หรือ  
เว็บไซต์ [www.thailandpostmart.com](http://www.thailandpostmart.com)  
โดยมีช่องทาง Line My Shop และ QR  
Code ให้ผู้ซื้อสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติม  
เกี่ยวกับผลไม้และราคาที่นำมาขายด้วย  
ทั้งนี้ พรุ่งนี้กำลังบรรจุหีบห่อและกำขนส่ง  
ทั่วประเทศ

"เมื่อวานนี้ผม และคณะรัฐมนตรี  
ได้ร่วมกันอุดหนุนผลผลิตของพี่น้อง  
เกษตรกรในโครงการนี้โดยขอส่งเป็นกำลังใจ  
ไปให้กับเจ้าหน้าที่และจิตอาสาด่าน  
หน้าที่ทำงานตรวจรักษาป้องกันแนวหลัง  
ให้ปลอดภัยจากโควิดะกริบ และขอ  
เชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมอุดหนุน  
โครงการ ร่วมปันน้ำใจจากแนวหลังสู่  
แนวหน้า" พล.อ.ประยุทธ์ ระบุ นอกจากนี้  
นายกฯ ยังเห็นว่า การจำหน่ายดังกล่าวเป็น  
ช่องทางขายแบบ New Normal  
ของเกษตรกรไทย ที่ปรับตัวสู่ตลาด  
ออนไลน์ และสามารถนำไปปรับใช้กับ  
ทุกสินค้าเกษตร สินค้าประจำถิ่น รวมทั้ง  
OTOP และ SME อีกด้วย

ด้าน นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.  
เกษตรและสหกรณ์ ประธานคณะ  
กรรมการพัฒนาและบริหารจัดการผลไม้  
กล่าวว่าร่วมกับกระทรวงพาณิชย์ จัดทำ  
โครงการ "เกษตรกร Happy" โดยขอ  
ความร่วมมือไปยังบริษัทไปรษณีย์ไทย  
เปิดให้บริการเป็นกรณีพิเศษเร่งด่วน  
พร้อมกัน 105 สาขาใน 7 จังหวัดภาคใต้  
ตอนบนให้นำส่งผลไม้จากเกษตรกรถึง  
ผู้รับในพื้นที่สีแดงทุกพื้นที่ ซึ่งได้รับการ  
ยืนยันว่าบริษัท ไปรษณีย์ไทย จะเร่งกำชับ  
ไปรษณีย์ทุกสาขาดำเนินการตามข้อเสนอ  
แต่การจัดส่งอาจช้ากว่าปกติ 1 วัน เพราะ  
ต้องใช้สาขาปลายทางที่อยู่นอกพื้นที่  
สีแดง ผลัดเวรกันส่ง เนื่องจากก่อนหน้านี้  
พนักงานบางคนของสาขาในพื้นที่สีแดง  
ติดโควิด-19 โดยไปรษณีย์ไทยจะทำ  
หน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อช่วยชาวสวน ซึ่งขอ  
ขอบคุณบริษัทไปรษณีย์ไทยและกระทรวง  
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (ดีอีเอส)  
ดีอีเอสที่ร่วมมือ

นอกจากนี้ ได้ขอความร่วมมือไป  
ยังบริษัทเคอรี่ ซึ่งตกลงที่จะเปิดบริการ  
อีกครั้งเช่นกัน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรที่  
ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 เนื่องจาก  
ระบบขนส่งเป็นกลไกสำคัญในการค้าขาย

และระบายผลไม้ออกจากแหล่งผลิตทั้ง  
การค้าแบบออฟไลน์และออนไลน์

ทั้งนี้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา  
นายกฯและรมว.กลาโหม ห่วงใยเกษตรกร  
มอบหมายให้กระทรวงเกษตรฯ ประสาน  
กับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือเกษตรกร  
ซึ่งเมื่อวานนี้นายกฯซื้อผลไม้ทั้งมังคุดภาค  
ใต้และลำไยภาคเหนือ แล้วส่งมอบเป็น  
กำลังใจไปให้กับเจ้าหน้าที่และจิตอาสา  
ด่านหน้าด้วย

นายเฉลิมชัยกล่าวต่อว่า มอบ  
หมายให้ นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษา  
รมว.เกษตรฯ เดินทางไปภาคใต้ เพื่อ  
ช่วยแก้ไขขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์และ  
ปัญหาการขาดแคลนแรงงานรวมทั้งการ

ขอความร่วมมือผู้ประกอบการค้าผลไม้  
(ล้ง) ทั้งค้าภายในและส่งออกให้ลงมาซื้อ  
มังคุดด้วยมาตรการที่ยืดหยุ่นมากขึ้น  
โดยประสานกับผู้ว่าราชการจังหวัด ที่  
เกี่ยวข้องทำให้สถานการณ์เริ่มกระเตื้อง  
ขึ้น เช่นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชมีล้งเข้า  
มาซื้อขายมังคุดและผลไม้เพิ่มขึ้นจาก 40  
ล้งเป็น 146 ล้ง

อีกทั้งสมาคมผู้ส่งออกทุเรียน  
มังคุดแจ้งว่า สามารถจองตู้คอนเทนเนอร์  
ที่จะส่งออกผลไม้ทางเรือได้แล้วตั้งแต่วันที่ 2  
ส.ค. ซึ่งจะทำให้อลดการขนส่งทาง  
รถไปประเทศจีนที่แออัดติดขัดที่ด่าน  
ไฮยิวอิกวนและด่านโมฮ่านมีผลจนทำให้  
ตู้คอนเทนเนอร์หมุนกลับมาภาคใต้ไม่ทัน  
นั้นดีขึ้น หากตู้คอนเทนเนอร์ทยอยกลับ  
มาจนมังคุดได้มากขึ้นภายในไม่กี่วัน  
ข้างหน้า จะทำให้การซื้อขายเพิ่มขึ้นและ  
ส่งผลต่อราคาที่ขยับตัวสูงขึ้น

"ขอให้คนไทยช่วยกันอุดหนุน  
ผลไม้ไทย ผ่าน facebook : Thai-  
landpostmart และเว็บไซต์ของไปรษณีย์  
ไทย [www.Thailandpostmart.com](http://www.Thailandpostmart.com)  
ได้แก่ มังคุด จ.นครศรีธรรมราช เงาะ  
จ.สุราษฎร์ธานี และลำไย จ.พะเยา ด้วย  
การการตลาดแบบใหม่ใช้ช่องทาง Line

# แนวกหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 5 สิงหาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14708

หน้า: 1 (ล่างขวา), 2

Col.Inch: 82.63

Ad Value: 74,367

PRValue (x3): 223,101

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: 'เฉลิมชัย' ดันโครงการ 'เกษตรกร Happy' แรงขายผลไม้ไทยดีไปรษณีย์ช่วยส่ง

My Shop และ QR Code ให้ผู้ซื้อ/ลูกค้า ทราข้อมูลเกี่ยวกับผลไม้และราคา ที่นำมาขายและสามารถสแกนซื้อที่ QR Code ของโครงการได้เลย โดยกระทรวงพาณิชย์จะสนับสนุนค่าขนส่งและค่ากล่อง ให้กับประชาชนที่สั่งซื้อผลไม้ออนไลน์ ผ่าน Thailandpostmart ของไปรษณีย์ ซึ่งไปรษณีย์ไทยจัดส่งให้ฟรีทั่วประเทศ ซึ่งเป็นการช่วยเหลือเกษตรกร นอกจากนี้ อาจส่งมอบแก่บุคลากรด่านหน้าเพื่อเป็นกำลังใจด้วย” นายเฉลิมชัยกล่าว

ขณะที่นายสินิตย์ เลิศไกร รมช.พาณิชย์กล่าวว่า จากผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 รวมถึงมาตรการป้องกันและควบคุมเชื้อโรคของประเทศคู่ค้าโดยเฉพาะประเทศจีน ซึ่งเป็นตลาดส่งออกมังคุดและผลไม้อื่นๆ ของไทย ที่เกิดจากปัญหาการขนส่งล่าช้า การขาดแคลนตู้คอนเทนเนอร์ และตะกร้าใส่ผลไม้ รวมทั้งปัญหาการเคลื่อนย้ายแรงงานเข้าพื้นที่ที่ทำได้ยาก การขาดแคลนแรงงาน และตะกร้ามีไม่พอเช่นกัน ซึ่งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งระดับนโยบายและระดับพื้นที่ เร่งดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน กระทรวงพาณิชย์ มีแนวทางมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยกระจายมังคุดในประเทศ

1.เชื่อมโยงและกระจายมังคุดออกนอกแหล่งผลิตโดยสนับสนุนการบริหารจัดการแก่ศูนย์กระจายในจังหวัดแหล่ง

ผลิตอีกประมาณ 3 บาท ซึ่งกรมการค้าภายในโอนเงินให้จังหวัดดำเนินการจำนวน 50,850,000 บาท ตามที่ฟรุ๊ตบอร์ด อนุมัติเพื่อกระจายมังคุดจำนวน 16,950 ตัน ออกนอกแหล่งผลิตอย่างเร่งด่วน 2.สนับสนุนค่าขนส่งสำหรับผลไม้ที่ส่งผ่านไปรษณีย์กรมการค้าภายในร่วมกับบริษัทไปรษณีย์ไทยสนับสนุนกล่องไปรษณีย์และสติ๊กเกอร์ส่งฟรีผลไม้ทั่วประเทศส่งเสริมการขายผ่านออนไลน์แก่เกษตรกรรายย่อยจำนวน 20,000 กล่องกล่องละ 10 กิโลกรัม เพื่อช่วยกระจายผลไม้ 2,000 ตัน โดยได้จัดส่งกล่องพร้อมสติ๊กเกอร์ให้จังหวัดต่างๆ แล้ว 3.เชื่อมโยงผู้รับซื้อของกรมการค้าภายในให้ช่วยเร่งระบายมังคุดเกรดรองหรือตกเกรดออกจากแหล่งผลิตโดยเร่งด่วน กรณีเกิดปัญหาระบายมังคุดไม่ทันในบางพื้นที่

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายถาวร เสนเนียม สส.จังหวัดสงขลา และ รมช.กมธ.กม เป็นตัวแทนเพื่อรับ-ส่งมังคุดจากจังหวัดนครศรีธรรมราชรวม 12 ตัน จากการประสานของนายชัยชนะ เดชเดโช และ น.ส.พิมพ์ภัทรา วิชัยกุล สส.นครศรีธรรมราช เพื่อส่งให้กับตัวแทน สส.ทั้งในเขตกรุงเทพฯและจังหวัดต่างๆ อาทิ ตัวแทน สส.อัครเดช วงษ์พิทักษ์โรจน์ จ.ราชบุรี สส.สินธพ แก้วพิจิตร จ.นครปฐม สส.รังสิมา รอดรัศมี จ.สมุทรสาคร อดีต

สส.ฉัตรพันธ์ เดชกิจสุนทร จ.กาญจนบุรี อดีตสส. ผ่องศรี ชารุณมิ จ.ลพบุรี และมีตัวแทนอดีต สส.เขตกทม. เดินทางจากพื้นที่เพื่อมารับมังคุดไปกระจายในพื้นที่ต่อไป

หลังจากพี่น้องชาวสวนมังคุดในหลายพื้นที่ภาคใต้ มีผลผลิตออกมามาก พรรคประชาธิปัตย์ นำโดย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ หัวหน้าพรรค นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ เลขาธิการพรรค จึงให้ทุกภาคส่วนของพรรคร่วมกันขับเคลื่อนเพื่อแก้ไขปัญหามังคุดในจังหวัดนครศรีธรรมราช ชุมพร สุราษฎร์ธานีและจังหวัดอื่นๆ ในภาคใต้โดยให้ สส.ของพรรคและสำนักงานใหญ่ช่วยกันระบายมังคุดพร้อมมรดงก็ให้ประชาชนบริโภคมังคุดมากขึ้น

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 900

Section: First Section/-

วันที่: พุธที่ 5 สิงหาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14708

Col.Inch: 19.91

Ad Value: 17,919

หน้า: 8(ขวา)

PRValue (x3): 53,757

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กระจายผลไม้ภาคใต้



กระจายผลไม้ภาคใต้ : นางสาวมัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการกระจายผลไม้ภาคใต้ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของสมาชิกสหกรณ์ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด - 19 ภายใต้โครงการกระจายผลไม้สู่ชุมชนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ประจำปี 2564 โดยมี นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ คณะผู้บริหารกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายศิริชัย ออสุวรรณ ประธานกรรมการดำเนินการ ชสท. และขบวนการสหกรณ์ ให้การต้อนรับ ณ ชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย (ชสท.) เขตจตุจักร กรุงเทพฯ โดยผู้ที่สนใจจะอุดหนุนผลไม้สหกรณ์ภาคใต้ เพื่อนำไปบริโภค หรือนำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลสนาม สามารถสั่งซื้อผ่านเครือข่ายสหกรณ์ในจังหวัด สำหรับส่วนกลางในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สามารถสั่งซื้อกับทางชุมชนสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำกัด โทร. 05-1823-3639

## 'กยท.'เร่งคุมปริมาณยาง ห่วงซัพพลายล้นราคาร่วง

กรุงเทพธุรกิจ • "กยท."ชะลออย่าง  
คุมปริมาณให้สอดคล้องกับความต้องการ หลังโควิดทำกำลังการผลิต  
โรงงานเหลือแค่ 60% แต่แนวโน้ม  
ราคาเป็นบวก จากบาทอ่อนค่า  
ขณะผู้นำเข้ายึดราคาไทยเป็นหลัก  
ณกรณ์ ตรรกวิรพัท ผู้ว่าการ  
การยางแห่งประเทศไทย(กยท.)  
เปิดเผยว่าจากโควิด-19 ระบาด  
อย่างหนักในประเทศผู้ผลิตยางพารา  
โดยเฉพาะ อินโดนีเซีย และมาเลเซีย  
ส่งผลให้แรงงานไม่สามารถออกไป  
กรีดยางได้โดยปริมาณน้ำยางที่ออก  
สู่ตลาดขณะนี้ไม่เพียงพอกับ  
ความต้องการของตลาด มีเพียง  
ประเทศไทยที่ชาวสวนยางเริ่ม  
ปรับตัวได้ให้แรงงานครัวเรือนเป็นหลัก  
ในการกรีดยางให้ยังมีน้ำยางออกสู่ตลาด  
ได้ตามปกติ ดังนั้นในช่วง 2-3 เดือน  
ที่ผ่านมา ราคายางในตลาดโลก  
จะอิงราคาของไทยเป็นหลัก

อย่างไรก็ตาม โควิดที่แพร่กระจาย  
เข้าสู่โรงงาน ได้ส่งผลให้กำลังการผลิต  
ในขณะนี้ มีเพียง 60% เท่านั้น  
เพื่อไม่ให้กระทบกับราคาในภาพรวม  
กยท.จึงใช้นโยบายบริหารจัดการ  
ผลผลิตตามความต้องการของตลาด  
โดยส่งเสริมให้ใช้ยางในผลิตภัณฑ์อื่น  
เช่นเครื่องมือแพทย์ ทุ่น แบรีเออร์  
 เป็นต้น

ณกรณ์กล่าวอีกว่า ได้เปิดโครงการ  
ชะลออย่าง ด้วยการปล่อยเงินกู้ให้กับ  
ชาวสวนยางก่อน 80 % เพื่อนำไป  
ใช้จ่ายในครัวเรือน ใน 3 เดือนแรก  
จะไม่คิดดอกเบี้ย ในขณะที่กยท.  
มีรายงานราคาในตลาดล่วงหน้า

ส่งผลให้เกษตรกรเลือกวันกรีดยางเพื่อ  
ส่งมอบในช่วงที่มีราคาสูงได้

"วิธีการเหล่านี้เกษตรกรไม่ต้อง  
เร่งกรีดยางเพื่อขาย โดยมีช่องทาง  
จำหน่ายมากขึ้น ปริมาณน้ำยางที่ออก  
สู่ตลาดเท่าที่ต้องการ ราคาที่ดี  
ยิ่งในระหว่างนี้ เงินบาทอ่อนค่าลง  
ราคาน้ำมันเริ่มสูงขึ้น แนวโน้มราคา  
ยางจึงบวก เป็นสินค้าเกษตรชนิด  
เดียวที่ยังอยู่ได้ในภาวะวิกฤตินี้"

สำหรับราคายางวันที่ 4 ส.ค.  
ราคากลางเปิดตลาดยางแผ่นดิบ  
อยู่ที่ 50.43 บาทต่อกิโลกรัม(กก.)  
ยางแผ่นรมควันอยู่ที่ 53 บาทต่อกก.  
ส่วนราคาประมูลเฉลี่ย ณ ตลาดกลาง  
ยางพารา ราคายางแผ่นดิบอยู่ที่  
50.26 บาทต่อกก. ราคายางแผ่นรมควัน  
อยู่ที่ 53.18 บาทต่อกก.

ในภาพรวมราคายางปรับตัว  
เพิ่มขึ้น โดยได้รับปัจจัยสนับสนุน  
จากการที่ราคาตลาดล่วงหน้าต่างประเทศ  
ของจีนปรับตัวเพิ่มขึ้น และเงินบาท  
อ่อนค่าเมื่อเทียบกับดอลลาร์  
ประกอบกับ มีปริมาณยางส่งออกสู่  
ตลาดน้อยเนื่องจากปัญหาขาดแคลน  
แรงงานกรีดยางและมีฝนตกที่ทาง  
ตอนใต้ของประเทศไทย

อย่างไรก็ตาม ราคายางได้รับ  
ปัจจัยกดดันจากการที่ราคาน้ำมันดิบ  
ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง  
ในสัปดาห์นี้ และการขาดแคลน  
ตู้คอนเทนเนอร์ขนส่งยางทำให้ต้นทุน  
ค่าขนส่งมีราคาสูง ประกอบกับ  
ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐปรับตัวลดลง  
จากเงินเฟ้อ นักลงทุนยังคงต้อง  
ติดตามเศรษฐกิจโลกต่อไป



# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,350

Section: การตลาด/เศรษฐกิจภูมิภาค

วันที่: พุธที่ 5 - อาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5381

หน้า: 16(ล่างขวา)

Col.Inch: 12.53 Ad Value: 16,915.50

PRValue (x3): 50,746.50

คลิป: สีสี่

คอลัมน์: ข่าวสั้น: แปลงใหญ่ซื้อปาล์มหมื่นตัน

## ข่าวสั้น

### แปลงใหญ่ซื้อปาล์มหมื่นตัน

นายวสันต์ สุขสุวรรณ เกษตรจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตามที่ จังหวัดตรังโดยคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ได้พิจารณาอนุมัติโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดให้กลุ่มแปลงใหญ่จำนวน 16 แปลง โดยแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันนาโต๊ะหมิง หมู่ที่ 1 ตำบลนาโต๊ะหมิง ได้รับสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานกิจการลานเทปาล์มน้ำมัน เพื่อรับซื้อปาล์มน้ำมันของสมาชิก ในโครงการประกอบด้วย การสร้างสำนักงานและลานเท การจัดซื้อเครื่องจักรรถบรรทุกกระบะเล็กทรอนิกส์ แท่นคอนกรีตลอย จัดซื้อรถแทรกเตอร์ พร้อมชุดบุงกี ขนาด 40 แรงม้า จัดซื้อรถ 6 ล้อขนส่งทะเลลายปาล์ม ขนาด 170 แรงม้า พร้อมดัมพ์รั้ว 4 เส้น 1 คัน คาดว่าแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมันนาโต๊ะหมิง จะสามารถรับซื้อผลผลิตปาล์มน้ำมันของสมาชิกและเกษตรกรทั่วไปในพื้นที่กว่า 4,000 ไร่ ผลผลิตประมาณ 14,000 ตันต่อปี รายได้ของสมาชิกและเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันเพิ่มขึ้น 20 สตางค์ ต่อกิโลกรัม เป็นรายได้ที่เพิ่มขึ้นประมาณ 2 ล้าน 8 แสนบาท

# ก.เกษตรฯเร่งป้อนพันธุ์ข้าวสู่ต่างชาติแกจุดอ่อนไทย

เกษตรฯเร่งอุดรูรั่วจุดอ่อนข้าวไทย คลายปมเมล็ดพันธุ์ขาดแข่งขันไม่ได้ ล่าสุดส่งไม้กรมการข้าวลุยป้อน “เมล็ดข้าวพันธุ์ดี” ทะลุ 1.5 แสนตัน/ปี หวังยกระดับพันธุ์ข้าวไทย พร้อมสร้างอาชีพผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์อีก 4,400 คน

นายทองเปลว กองจันทร์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า กรมการข้าวเตรียมจะปรับการดำเนินงานภายใต้โครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อรองรับเป้าหมายการผลิตจากเป้าหมายเดิม 120,000 ตันเพิ่มอีก 32,000 ตันต่อปี รวมเป็น 152,000 ตันต่อปี คาดว่าจะเกิดอาชีพผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวจำนวน 4,400 ราย อีกทั้งยังเป็นการกระตุ้นการจ้างแรงงานภาคเกษตรในชุมชน และยังเป็นส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเข้าไปในระบบการผลิตและการขายเมล็ดพันธุ์ช่วยยกระดับผลผลิตข้าวของประเทศไทย “ที่ผ่านมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์

ตระหนักถึงปัญหาของชาวนาที่กำลังเผชิญ โดยเฉพาะเรื่องปริมาณเมล็ดข้าวพันธุ์ดียังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ขณะนี้มีพื้นที่ปลูกข้าว 70 ล้านไร่ มีความต้องการใช้เมล็ดข้าวพันธุ์ดีเพาะปลูกปีละประมาณ 1,364,800 ตัน แบ่งการผลิตออกเป็น กรมการข้าว 95,000 ตัน สหกรณ์การเกษตร 30,000 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน 112,000 ตัน และภาคเอกชน 300,000 ตัน รวมทั้งหมดคิดเป็นประมาณ 40% ของปริมาณเมล็ดพันธุ์ดีที่ต้องการเท่านั้น ล่าสุดกรมการข้าวได้รับงบประมาณใช้เพิ่มศักยภาพการผลิตและปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับปรุงคุณภาพข้าวภายในศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวจนสามารถแก้ไขปัญหาด้านแคลนได้ ทำให้กำลังการผลิตเพิ่มจากเดิม 85,000-95,000 ตัน เป็น 120,000 ตันต่อปี และเพิ่มได้อีก 32,000 ตัน และยังสร้างอาชีพผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เป็นอาชีพใหม่ให้เกษตรกรในชุมชนได้ด้วย”

รายงานข่าวระบุว่าเดือน มิ.ย.ที่ผ่านมา นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประชุมเพื่อแก้ไขปัญหามลพิษเมล็ดพันธุ์ข้าวไม่เพียงพอ โดยสั่งการให้กรมการข้าวและสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ศูนย์ข้าวชุมชน ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ อาทิสมาคมรวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย สมาคมโรงสีข้าวไทย หาแนวทางผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวตอบสนองความต้องการของตลาดข้าว โดยมี 5 ประเภท คือ ข้าวหอมมะลิ ข้าวหอมไทย ข้าวเจ้าพันธุ์นุ่ม ข้าวเจ้าพันธุ์แข็ง และข้าวเหนียว

สำหรับแผนการปลูกข้าวของกรมการข้าว ตามหลักแล้วใช้เมล็ดพันธุ์ 15 กก.ต่อ 1 ไร่ รวมมีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ 900,000 ตันโดยประมาณ โดยข้าวหอมมะลิ 27 ล้านไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์ 405,000 ตัน ชาวนาเก็บไว้ 202,500 ตัน กรมการข้าวผลิต 202,500 ตัน ข้าวหอมไทย 2.3 ล้านไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์

# ประชาชาติ ธุรกิจ

Prachachat Turakij  
Circulation: 120,000  
Ad Rate: 1,000

Section: First Section/เศรษฐกิจในประเทศ

วันที่: พุธที่ 5 - อาทิตย์ 8 สิงหาคม 2564

ปีที่: 44

ฉบับที่: 5381

หน้า: 5(ล่าง)

Col.Inch: 42.99

Ad Value: 42,990

PRValue (x3): 128,970

คลิป: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: ก.เกษตรฯเร่งป้อนพันธุ์ข้าวสู้ต่างชาติแก้อ่อนไทย

34,500 ตัน ชวานาเก็บไว้ 17,250 ตัน  
กรมการข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์ 17,250 ตัน  
ข้าวเจ้าพื้นนุ่ม 2 ล้านไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์  
30,000 ตัน ชวานาเก็บไว้ 15,000 ตัน  
กรมการข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์ 15,000 ตัน  
ข้าวเจ้าพื้นแข็ง 17 ล้านไร่ ใช้เมล็ดพันธุ์  
255,000 ตัน ชวานาเก็บไว้ 120,000 ตัน  
กรมการข้าวผลิตเมล็ดพันธุ์ 125,000 ตัน  
และข้าวเหนียว 17 ล้านไร่ ใช้เมล็ด  
พันธุ์จำนวน 255,000 ตัน ชวานาเก็บไว้  
120,000 ตัน และกรมการข้าวผลิต  
125,000 ตัน

โดยยึดถึงแผนการผลิตเมล็ดพันธุ์  
ข้าวต้องใช้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน  
ให้เข้ามามีส่วนร่วมวางแผน เพื่อให้เกิด  
เป็นกรอบการทำงานที่ชัดเจน เริ่มต้นจาก  
กรมการข้าว เป็นผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์คัด  
เมล็ดพันธุ์หลัก และเมล็ดพันธุ์ชั้นพันธุ์  
ขยาย จากนั้นศูนย์ข้าวชุมชน สหกรณ์  
ต่าง ๆ และสมาคมพ่อค้า ผู้ผลิตและ  
รวบรวมเมล็ดพันธุ์ จะมารับเมล็ดพันธุ์  
ไปผลิต และจำหน่ายต่อไป

# เร่งผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอ



นายถวัลย์กิตติ์ ของทิพย์ รองอธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ยังคงระบาดต่อเนื่องและรุนแรง ส่งผลกระทบต่อพี่น้องชาวนาไทยก็ได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์ในครั้งนี้ กรมการข้าวจึงตระหนักต่อปัญหาที่พี่น้องชาวนากำลังเผชิญโดยเฉพาะเรื่องของการขาดเมล็ดพันธุ์ที่ยังไม่เพียงพอ โดยในปัจจุบันประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกข้าว

ประมาณ 70 ล้านไร่ มีความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีเพาะปลูกปีละประมาณ 1,364,800 ตัน แต่ในขณะเดียวกันกรมการข้าว รวมไปถึงสหกรณ์การเกษตร ศูนย์ข้าวชุมชน และภาคเอกชนร่วมกันจะสามารถผลิตเมล็ดพันธุ์ดีได้ประมาณ 537,000 ตัน จำแนกเป็น กรมการข้าว 95,000 ตัน สหกรณ์การเกษตร 30,000 ตัน ศูนย์ข้าวชุมชน 112,000 ตัน และภาคเอกชน 300,000 ตัน หรือประมาณ 40% ของปริมาณ

เมล็ดพันธุ์ดีต้องการใช้ในการยกระดับคุณภาพและปริมาณการผลิตข้าวของประเทศไทย ถึงแม้ต่อมากกรมการข้าวจะได้รับงบประมาณเงินกู้เพื่อ

ใช้ดำเนินการเพิ่มศักยภาพการผลิตและปรับปรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวของศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวไป จนสามารถแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเมล็ดพันธุ์ได้ส่วนหนึ่งจากเดิมที่เคยมีกำลังการผลิต 85,000-95,000 ตัน/ปี เป็น 120,000 ตัน/ปี

เพื่อเป็นการเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีให้กับพี่น้องชาวนา กรมการข้าวจึงเสนอของบประมาณเพื่อดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตและประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าวขึ้น เพื่อรองรับเป้าหมายการผลิตเมื่อดำเนินการโครงการเดิมเสร็จสิ้น

120,000 ตัน/ปี และเพิ่มกำลังการผลิตอีก 32,000 ตัน/ปี รวมเป็น 152,000 ตัน/ปี ซึ่งจะก่อให้เกิดอาชีพผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้กรมการข้าว จำนวน 4,400 ราย กระตุ้นการจ้างแรงงานภาคการเกษตรในชุมชน

สนับสนุนและส่งเสริมการใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวคุณภาพดีเข้าไปในระบบการผลิตและกระจายเมล็ดพันธุ์ ชกระดับปริมาณและคุณภาพผลผลิตข้าวของประเทศ

โดยมีเป้าหมายที่จะดำเนินการ คือ การเพิ่มศักยภาพ โรงงานปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ โดยการจัดซื้อเครื่องจักรและอุปกรณ์ ปรับปรุงสภาพเมล็ดพันธุ์ข้าว เพื่อทดแทนของเดิมที่มีอายุการใช้งานมานาน และประสิทธิภาพการทำงานต่ำ ไม่สอดคล้องกับความต้องการใช้เมล็ดพันธุ์ปัจจุบัน จำนวน 9 ชุด และจะเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมล็ดพันธุ์ข้าว โดยการก่อสร้างอาคารโรงเก็บเมล็ดพันธุ์ ปรับปรุงอากาศพร้อมครุภัณฑ์ประกอบ จำนวน 15 แห่ง สำหรับใช้เก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวระยะยาวเพื่อรองรับสถานการณ์ฉุกเฉิน เช่น การเกิดโรคและศัตรูข้าวระบาด ภัยพิบัติทางธรรมชาติ การผันผวนของความต้องการพันธุ์ข้าว ราคาข้าวเปลือก เศรษฐกิจครัวเรือนและสำรองไว้เพื่อความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศ.



## ฝนหลวงฯเติมน้ำในเขื่อนช่วยเกษตรกร

นายสุรสิทธิ์ กิตติมณฑล อธิบดีกรม (บางกระทุ่ม) จ.เพชรบูรณ์ ฝนหลวงและการบินเกษตร เปิดเผยว่า (บึงสามพัน วิเชียรบุรี) พื้นที่ ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนมาเป็นเวลากว่า 2 กลุ่มรับน้ำอ่างเก็บน้ำห้วยเล็ง เดือนแล้ว แต่จากข้อมูลปริมาณน้ำในเขื่อน- จ.เพชรบูรณ์ อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และขนาดกลาง พบว่า ส่วนท่วยขอนแก่น มีปริมาณน้ำน้อยกว่าเกณฑ์อยู่หลายแห่ง เพื่อ มีฝนตกบริเวณบริเวณพื้นที่ เป็นการเตรียมการรับมือต่อภาวะวิกฤติกรม การเกษตร จ.กาฬสินธุ์ ฝนหลวงและการบินเกษตร วางแผนปฏิบัติ (สหัสขันธ์ สามชัย สมเด็จ การฝนหลวงให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อช่วย ห้วยผึ้ง นามน ดอนจาน เหลือพี่น้องประชาชน พื้นที่นาข้าวและพืชไร่ กมลาไสย หนองกุงศรี ที่ได้รับผลกระทบ จากสถานการณ์ภัยแล้งจากฝนทิ้งช่วง เพื่อให้พี่น้องประชาชน ได้มีน้ำต้นทุนไว้ สำรองใช้ในฤดูแล้งต่อไป



สำหรับการปฏิบัติการบินฝนหลวง กรมฝนหลวงและการบิน เกษตรฯ ยังคงร่วมกับกองทัพอากาศและ กองทัพบกขึ้นบินปฏิบัติการฝนหลวงช่วยเหลือพื้นที่การเกษตรและเพิ่มปริมาณน้ำเก็บกักให้พื้นที่ลุ่มรับน้ำ ซึ่งผลปฏิบัติการฝนหลวง ในประจำวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมามีการปฏิบัติการ 7 หน่วยส่งผลให้มีฝนตกในหลายพื้นที่ อาทิ หน่วยจังหวัดตาก บริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กำแพงเพชร (พราณกระต่าย) จ.สุโขทัย (ศิวิมาศ) ส่วนจังหวัดพิษณุโลกมีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กำแพงเพชร (เมืองกำแพงเพชร ลานกระบือ ไทรงาม คลองลาน) จ.พิจิตร (เมืองพิจิตร วชิรบรรณีย์ สามง่าม โพธิ์ประทับช้าง ตะพานหิน สากเหล็ก) จ.พิษณุโลก

ห้วยเม็ก ขางตลาด (เมืองกาฬสินธุ์) จ.ขอนแก่น (อุบลรัตน์) หนองเรือ บ้านฝาง น้ำพอง ช่างสูง กระนวน (เมืองขอนแก่น) จ.มหาสารคาม (เขียงยืน ชื่นชม) ส่วนหน่วยจังหวัดลพบุรีมีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.นครสวรรค์ (เมืองนครสวรรค์ ลาดยาว ชุมแสง พยุหะคีรี ดากฟ้า ไทศาลี ศาลี ท่าตะโก) จ.อุทัยธานี (เมืองอุทัยธานี ลานสัก ห้วยคด สว่างอารมณ์) หนองจาง บ้านไร่ หนองขาหย่าง) จ.ชัยนาท

(เมืองชัยนาท ทอมมะโมง วัดสิงห์ เ็นขาม หันคา สรรคบุรี นโนรมย์) จ.สิงห์บุรี (เมืองสิงห์บุรี อินทร์บุรี) จ.ลพบุรี (เมืองลพบุรี ท่าวัง บ้านหมี่ หนองม่วง โลกเจริญ โลกสำโรง พัฒนาคิม ชัยบาดาล) หน่วย จ.สระบุรี (พระพุทธบาท) พื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ (อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี) อ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่ (อ.โลกเจริญ จ.ลพบุรี) อ่างเก็บน้ำห้วยเสลา (อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี) อ่างเก็บน้ำห้วย

ขุนแก้ว (อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี) อ่างเก็บน้ำ ห้วยหนองโรง (อ.เนินขาม จ.ชัยนาท)

หน่วยจังหวัด

กาญจนบุรีมีฝนตกบริเวณพื้นที่การเกษตร จ.กาญจนบุรี (ทองผาภูมิ สังขละบุรี ศรีสวัสดิ์ หนองปรือ เลขาวัลย์ บ่อพลอย) จ.สุพรรณบุรี (อู่ทอง ดอนเจดีย์ เมืองสุพรรณบุรี ศรีประจันต์

หนองหญ้าไซ ด้านข้าง สามชุก บางปลาหมอ) จ.อ่างทอง(แสวงหา โพธิ์ทอง วิเศษชัยชาญ สามโก้ เมืองอ่างทอง ไร่ไธโย) จ.พระนครศรีอยุธยา(มหาราช นครหลวง ท่าเรือ บางปะหัน) และพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ (อ.ทองผาภูมิ อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี) เขื่อนศรีนครินทร์ (อ.ศรีสวัสดิ์ จ.กาญจนบุรี) อ่างเก็บน้ำ ห้วยเทียน (อ.เลขาวัลย์ จ.กาญจนบุรี)

อ่างเก็บน้ำกระเสียว(อ.ด่านช้าง จ.สุพรรณบุรี) หน่วยห้วยหินมีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนแก่งกระจาน จ.เพชรบุรี ส่วนหน่วย สุราษฎร์ธานีมีฝนตกบริเวณพื้นที่ลุ่มรับน้ำ เขื่อนรัชชประภา จ.สุราษฎร์ธานี เป็นต้น

ทั้งนี้ เกษตรกรและประชาชน สามารถขอรับบริการฝนหลวงและติดตามข้อมูลข่าวสารของกรมฝนหลวงและการบินเกษตรได้ที่ช่องทาง Facebook กรมฝนหลวงและการบินเกษตร Twitter Instagram Line Official Account : @drraa\_pr และหมายเลขโทรศัพท์ 0-2109-5100.

## ธ.ก.ส.พักชำระหนี้เงินต้นดอกเบี้ยยเกษตรกร

นายมงคล ผดุงไทย ผู้อำนวยการสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดอุดรดิคค์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-19 ยังคงขยายตัวมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเกษตรกร บุคคลผู้ประกอบการและสถาบันเกษตรกรธนาคารได้ดำเนินการตามนโยบายกระทรวงการคลังออกมาตรการเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบ คลายความกังวลใจและลดภาระการชำระหนี้ให้แก่ลูกค้าเป็นการชั่วคราว โดยพักชำระต้นเงินและดอกเบี้ยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 2 เดือนนับจากครบกำหนดเดิม ซึ่งลูกค้าสามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการตามความสมัครใจได้

ทั้งนี้ ธ.ก.ส. ยังมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อฟื้นฟู สร้างอาชีพ ให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ประกอบด้วยสินเชื่อผู้ภัยโควิด-19 สำหรับเกษตรกร ลูกจ้างภาคการเกษตรเพื่อป้องกันการเป็นหนี้เอนระบบวงเงินรวม10,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือนปลอดชำระคืนต้นเงินและดอกเบี้ยใน 6 เดือนแรก วงเงินกู้รายละไม่เกิน10,000 บาท ไม่ต้องใช้หลักประกัน ระยะเวลาดำเนินการไม่เกิน 3 ปี

อย่างไรก็ตาม ในฤดูกาลผลิตที่ผ่านมา รัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรสถาบันเกษตรกรและผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรที่ได้รับผลกระทบ ทั้งภาวะเศรษฐกิจถดถอยและ โควิด-19 รอบแรก ผ่าน ธ.ก.ส.หลายโครงการ ในส่วนของจังหวัดอุดรดิคค์ผลการดำเนินงานในส่วนของโครงการพักชำระหนี้ทั้งระบบ รวม 35,191 ราย จำนวน 8,742 ล้านบาท,โครงการสินเชื่อสำหรับผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวม8,480 ราย จำนวน 65 ล้านบาท, โครงการสินเชื่อเพื่อเลี้ยงชีพ192 ราย จำนวนเงิน 8.76 ล้านบาท,โครงการสินเชื่อระยะสั้นตามฤดูกาลผลิตใหม่ 298 ราย จำนวนเงิน 13.59 ล้านบาท, โครงการสินเชื่อ SMEs (soft loan) 19 ราย จำนวนเงิน 11.12 ล้านบาท, โครงการประกันรายได้รวม ปีการผลิต 2563/64 โอนแล้ว 465,490,374.58 บาท,ค่าบริหารจัดการและพัฒนาคุณภาพข้าว 46,904 ราย จำนวน 504,158,782.50 บาท,เงินเยียวยาเกษตรกรชาวสวนลำไยปี 2563 จำนวน 646 ราย 3,979,230.00 บาท และโครงการประกันภัยข้าววนปีปีการผลิต 2564 จำนวน 350,602 ไร่.